

สื่อสร้างเด็ก เด็กสร้างสื่อ



พินก นิรมล คุยเรื่องเด็กกับสื่อ

ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน โลกได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีส่วนในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ก้าวหน้ามากขึ้น ภายในเวลาอันรวดเร็ว

หนึ่งในเทคโนโลยีแห่งการพัฒนาเหล่านั้น นับรวมไปถึงเรื่อง "สื่อ" ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ ไปจนถึงอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ

สื่อต่างๆเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเด็ก

เนื่องด้วยสื่อสามารถสร้างค่านิยมและปลูกฝังแนวคิดให้กับเด็กฯ ได้ หากว่ากลุ่มเยาวชนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้รับสื่อที่สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ ให้เกิดกับสังคมในปริมาณที่พอเหมาะพอควร

นั่นคือเรื่องดีที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับการใช้สื่อ แต่ก็ยังมีเด็กจำนวนไม่น้อยใช้สื่อไปในแนวทางที่ผิด

นับได้ว่า สื่อมีอิทธิพลกับเด็กไทยในยุคนี้เป็นอย่างมาก จึงเกิดข้อสังเกตขึ้นมาว่าจริงๆ แล้วเด็กเลือกเสพสื่อที่มีเนื้อหาสร้างทัศนคติผิดๆ เหล่านั้นเองหรือไม่หรือผู้ผลิตเองควรต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสื่อที่ทำ และหันกลับ



เวทีเสวนา 'เด็กสร้างสื่อ สื่อสร้างเด็ก'

มาทบทวนเป้าหมายการผลิตสื่อ ก่อนนำเสนอผู้สังคม

รายการทุ่งแสงตะวัน เป็นอีกหนึ่งรายการในบรรดาสื่อวิทยุโทรทัศน์ ที่นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมาตลอดระยะเวลา 20 ปี เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น ทำให้เห็นว่า

ธรรมชาติเป็นที่พึ่งพาของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ต้องอยู่ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและเป็นระบบ เพื่อจะได้มีทรัพยากรไว้ใช้สอย



เด็กฯ จากดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ตั้งใจดูคุณยายสอนพับกระดาษ

อย่างยั่งยืนยาวนาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เชื่อมร้อยเข้าด้วยเรื่องวัฒนธรรมประเพณี และวิถีปฏิบัติ คำจำกัดความของทุ่งแสงตะวัน จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อที่นำเสนอ

เรื่องราวของเด็กกับธรรมชาติ และกลุ่มคนดูก็ไม่ได้จำกัดว่าจะ



เด็กฯ จากโรงเรียนทางเล็กลงนุบาลบ้านคุณแม่ร่วมกิจกรรม

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,400

Section: บ้านเทิง/เยาวชน

วันที่: อังคาร 27 ธันวาคม 2554

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7698

หน้า: 24(บนซ้าย)

Col.Inch: 112

Ad Value: 156,800

PRValue (x3): 470,400

ศิลป์: สีสี่

คอลัมน์: คอลัมน์: สดจากเยาวชน: สื่อสร้างเด็กสร้างสื่อ



เครือข่ายที่ปรึกษาแม่เหล็กโลกฉบับบ้านเทิ่ง จ.สุโขทัย

ต้องเป็นเด็กเท่านั้น พ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงทุกคนในครอบครัวก็ดูได้

หลากหลายเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมากกว่า 2 ทศวรรษของทุ่งแสงตะวัน ทำให้กลุ่มคนดูเห็นถึงความตั้งใจในการผลิตสื่อว่ามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรบ้าง

เด็กๆ ในแต่ละตอนที่เขานำเสนอออกอากาศ ก็เติบโตใหญ่ไปพร้อมกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่ภาพความทรงจำอันงดงามในวัยเยาว์ของเด็กเหล่านั้นกลับไม่ได้เหือดหายหรือถูกดูดกลืนไปกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกแต่อย่างใด

การนำเสนอภาพเด็กๆ ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับ



ถ่ายภาพร่วมกับเครือข่ายบนเวทีเสวนา

ทั้งตัวเด็กและชุมชน เด็กจำนวนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำเยาวชน และยังคงทำกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้กลุ่มเด็กเหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองมาได้จนถึงทุกวันนี้ สื่อเล็กๆ อย่างทุ่งแสงตะวันสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือส่งแรงผลักดันความคิดของเด็กๆ ให้ขับเคลื่อนไปได้ได้อย่างไรบ้าง นี่คือ

คำถามที่ทีมงานต้องการคำตอบ

ในรอบ 1 ปี การเฉลิมฉลองครบรอบ



งานเสวนาที่โฮงเฮียนสืบสานล้านนา จ.เชียงใหม่



วงเสวนาที่สถาบันปริทัศน์มยงค์

20 ปีทุ่งแสงตะวัน จึงได้จัดเสวนาขึ้น 4 ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 2 จัดที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่ และครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านมา จัดขึ้นที่สถาบันปริทัศน์มยงค์ กรุงเทพฯ

ในแต่ละครั้งที่จัดเสวนาขึ้น ได้รับการ

ตอบสนองจากพี่น้องเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีมาตลอด

การพูดคุยในวงเสวนาแต่ละรอบนั้น เป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองของกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการทุ่งแสงตะวัน ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นที่งานที่ทำหน้าที่ผู้สรรค์สร้างสื่อ แห่ลงข่าวหรือเครือข่ายมิตรสหาย รวมไปถึงเด็กที่เขานำเสนอผ่านรายการ ว่า

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,400

Section: บันเทิง/เยาวชน

วันที่: อังคาร 27 ธันวาคม 2554

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7698

หน้า: 24(บนซ้าย)

Col.Inch: 112

Ad Value: 156,800

PRValue (x3): 470,400

คลิป: ๑๗

คอลัมน์: คอลัมน์: สดจากเยาวชน: สื่อสร้างเด็กเด็กสร้างสื่อ

ด้วยเรื่องแนวทางในอนาคตของรายการว่า
ควรเป็นไปในทิศทางใด และรายการมี
อิทธิพลอย่างไรกับผู้รับสื่อประเภทนี้บ้าง

หนึ่งในสื่อครั้งที่จัดกิจกรรมเสวนาขึ้นนั้น
คือการจัดเสวนาในหัวข้อ "สื่อสร้างเด็ก เด็ก
สร้างสื่อ" จัดขึ้นที่โฮงเสียนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา
นำทีมผู้ร่วมเสวนาโดย **พินก นิรมล เมธิ
สุวรรณ พิสุริยนต์ จองลีพันธ์** และทีมงาน
จากบริษัทป่าใหญ่ ตรีเอชเอ็น จำกัด **คุณ
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ** ผู้อำนวยการโฮงเสียน
สืบสานภูมิปัญญาล้านนา และกลุ่มเครือข่าย
สื่อเพื่อเด็กเยาวชนภาคเหนือ รวมไปถึงกลุ่มที่
ทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว ใน
พื้นที่ภาคเหนือกว่า 30 องค์กร

มาติดตามกันว่าทุ่งแสงตะวันทำหน้าที่
สร้างสรรค์สื่อที่มีคุณค่าต่อสังคม และมี
อิทธิพลกับเด็กๆ ด้านใดบ้าง ในรายการ
ทุ่งแสงตะวัน เสาร์ที่ 31 ธ.ค.นี้ ช่อง 3
เวลา 06.25 น. www.payai.com

ยศศยามล กรมดี